

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GIFT - อากาดี จิ้งอาจจะมีลุ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ก็เกี่ยวกับตลาด หรือ SET Index อีกนั่นแหละครับ แต่จะลู่ลื่นดี หรือ ลู่ร้ายมากแค่ไหน ก็ต้องว่ากันด้วยเงื่อนไขของการแกว่งตัว ที่ว่าจะยืนในระดับไหนได้บ้าง... แต่หลักๆ แล้ว เราต้องแบ่งออกเป็นแนวโน้มตามระยะๆ ของการแกว่งตัวไว้ก่อนด้วยนะ เพื่อที่จะได้วางแผนการเล่นในเกมส์ ของแต่ละระยะได้แบบไม่ต้องกังวลหรือลังเลอะไรมากมาย... โดย คิดให้ได้ก่อนว่า แนวโน้มตลาดใน ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว ในตอนที่เรเปิดกราฟมาตอนนั้น เป็นอย่างไร เราจะดูรูปร่าง ถ้าเราจะแอกชั่นในเกมส์ หรือเล่นแบบไหน... เริ่มต้นก่อนเลย แนวโน้มระยะยาว เป็นอย่างไร ซึ่งนั่นหมายถึงเราต้องมองโครงสร้าง ของการแกว่งตัวหลักๆ จากกราฟ ซึ่งถ้าตีเส้น Trend Line แล้วกำหนดระยะยาวไม่ได้ว่า ต้องตีเส้นยังงั้น เหนือเมฆก็เคยบอกให้เอาเครื่องมือง่าย ๆ มาช่วยอ่าน ก็ช่วยได้แล้ว ระยะกลาง ระยะสั้น ก็ใช้แบบเดียวกัน.. แต่เหนือเมฆ มีการอ่านหลายๆ เครื่องมืออยู่แล้ว และเป็นเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้อ่านแนวโน้ม ซึ่งนั่นแปลว่า ยังจะไม่เอา Indicator เข้ามาช่วยแต่อย่างใด (ยกเว้น การอ่านเรื่องคลื่น อาจจะต้องใช้)... เอาเลยแล้วกันนะ ว่าแนวโน้มระยะยาว ยังเป็นขาลงแน่ๆ ละ แล้วจะกลับเป็นขาขึ้นจริง ๆ เมื่อไหร่ อันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกนะ ที่ว่าจะไปซื้อแพง เพราะนั่น ถ้าขาขึ้นจริง โอกาสจะขายแพงกว่าได้อีกแยะๆ ย่อมมีแน่ๆ ขอแค่ให้ผ่านพื้นที่ 1460-1520 ไปให้ได้จริงๆ ก่อนก็แล้วกัน... ส่วนระยะกลาง ก็ยังไม่ชัดเจน หรือ ยังเป็นขาลงอยู่ด้วยนั่นเอง トラบเท่าที่ยังแกว่งไม่เกิน 1460... สำหรับระยะสั้น ที่เห็นขึ้นๆ มาเนี่ย 1400 ลุ้นให้ยืนก่อน ถึงจะมีลุ้นดี

ดูตามเกม...

ก็ดูตามเกมการเล่นในวันศุกร์แล้ว ก็เหมือนจะกำลังตั้งท่าจะเอาขึ้นอยู่นะ ซึ่ง เกมก่อนหน้านั้น ก็เล่นขึ้นเล่นลงมาแบบน่าสนใจอยู่แล้วด้วย แบบนี้ ยิ่งขึ้น ต้องยิ่งนำจับตา...มีดีซ่อนอยู่แน่

- แนวรับ : ...3.54-3.50 หรือ ยืน 3.60 ได้ ก็น่าตามน้ำ
- เป้าหมาย : ...4.00-4.20 และ อาจจะมีลุ้นรอบได้ถึง 4.5

Price Chart...(GIFT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GIFT... อ่านตามโครงสร้างนี้ ก็คาดหวัง การจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นจริง ๆ จัง ๆ ได้อยู่ ยิ่งถ้าไปยืน 3.60 ได้อย่างมั่นคงด้วยแล้ว การขึ้นแรง ๆ หรือกระชาก ขึ้นต่อเนื่อง อาจจะมีตามมาได้ เล่นสั้น เล่นเร็ว ยังทำได้ แต่หากอ่านรูปแบบของ MA. จะเห็นว่า ระยะสั้น และ ระยะกลาง เป็นแนวโน้มเชิงบวก เรียกว่า Golden Cross ทั้ง 2 ระยะ เลยนั่นแหละ แต่ยังไม่เข้าภาวะกระทิง อาจ จะต้องรอดูการขึ้นอีกสักระยะ จึงจะเข้าภาวะกระทิงได้ ซึ่งนั่นแปลว่า ทุกการขึ้น จะส่งผลในระยะยาวๆ อาจจะ เริ่มดูดี การจะเหลือหุ้นไว้บางส่วนเพื่อลงทุนระยะยาว ก็น่าจะดี คิดเผื่อไว้บ้าง...แต่อย่าลืม ทางหนี ก็ต้องมี เอาเป็นว่า ถ้ายืน 3.40 ไม่ได้ ระยะสั้น ก็ยังไม่ใช่แน่

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน